
Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB 05. janúar 2016 kl. 19:00 

Mættir voru 

Munda, Harpa, Anna Sibba, Gunnrún, Steindór, Árni, Unnur, Falur, Anna María og Sigurþór 

 

Keppnisferð til Lyngby 

Munda og Hilmar eru fararstjórar, Við munum senda póst á foreldra með upplýsingum um kostanað 

við hótel, lest og bakkamat. Hilmar sendir póst og spyr um reikn. til að borga hótel og mat. 

Æfingaferð til Calella 

36 skráðir, búið að panta hótel og flug. 4 fararstjórar verða með í ferðinni ásamt 2 þjálfurum. Anna 

Gunnlaugs ætlar að senda póst á Jordi og biðja um að morgun æfingar verði færðar fram til kl: 08:00 

ef hægt er. 

Kleinubakstur 

Lilja og Helga sjá um að skipulegja, stefum á að hafa það um mánaðarmót jan-feb 

Samningar 

Fara yfir skiltasamninga og endurnýja þá sem eru að renna út. Stjórnarmenn fara yfir þá samninga 

sem tilheyra þeim. 

Speedomót 

Verður haldið laugardaginn 6. Febrúar. Harpa sendir út kynningarbréf og Hilmar Örn sér um að kaupa 

verðlaunapeninga 

Önnur mál 

Ákveðið hefur verið að stjórnarfundir Sundráðs ÍRB verði hér eftir á fyrsta þriðjudag í mánuði. Kl. 

19:15 

Stjórn Sundráðs ÍRB lýsir furðu sinni á því að þegar Sundsamband Íslands gerir upp sundárið, heldur 

hóf og blaðamannafund að formönnum deilda skuli ekki vera boðið. Svona viðburði ætti að nota til 

að þjappa þeim sem starfa í hreyfingunni saman og mynda samstöðu.  

Stjórn Sundráðs ÍRB óskar Hrafnhildi Lúthersdóttur og Eygló Ósk Gústafsdóttur innilega til hamingju 

með tilnefningar til íþróttamanns ársins. 

 

Fundi slitið 20:30 

Fundinn ritaði Hilmar Örn 


